



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ โทร. ๐๓๒ - ๓๕๑๐๓๐

ที่ ๘๐๐๐๑/-

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติประกาศ เรื่องรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อผลการประเมินไปปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น และประกาศให้ประชาชนทราบ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดฯ ได้จัดทำสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยขออนุมัติประกาศให้ประชาชนทราบ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

(นายพิช ประดิษฐ์ชู)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

(นางสาววิวรรธน์ ซ่อนกลิ่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายศุภชัย ชื่นแสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

(นางสาวอัญรัช ไชสิตคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายณัฐพล ธรรมลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ติดต่อขอใช้บริการ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาประมวลผล และสรุป เพื่อปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ได้สรุปผลการประเมินและนำเสนอผลการประเมินดังกล่าว และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรับทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐพล ธรรมลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ